

จากเอ็กซ์บ็อกซ์สู่จูกบ็อกซ์ แอปพลิเคชันดีเซอร์โฌม ใหม่สำหรับเอ็กซ์บ็อกซ์ ไลฟ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี คิเนกต์เวอร์ชันล่าสุด

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – ดีเซอร์ ผู้ให้บริการเพลงออนไลน์ชั้นนำของโลกประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้เหล่าแฟนเพลงทั่วโลกสามารถฟังเพลงโปรดได้แบบจุใจผ่านเครื่องเล่นเกมสุดฮิตอย่างเอ็กซ์บ็อกซ์



นอกจากมอบความบันเทิงในการฟังเพลงฮอตกว่า 20 ล้านแทร็คและสถานีวิทยุนับพันสถานีแล้ว ดีเซอร์ยังได้นำคิเนกต์ เทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงและตรวจจับความเคลื่อนไหว (Kinect voice and gesture technology) มารวมไว้ในแอปพลิเคชันดีเซอร์โฌมใหม่สำหรับเอ็กซ์บ็อกซ์นี้ด้วยเพื่อให้คุณสามารถพักจากการเล่นเกมสุดมันส์มาผ่อนคลายกับหน้าจอแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบพิเศษ ใช้งานง่ายเพียงแค่ขยับตัวเท่านั้น

พิเศษไปกว่านั้น เอ็กซ์บ็อกซ์แต่ละเครื่องยังสามารถเชื่อมต่อแอคเคาท์ดีเซอร์มากสูงสุดถึง 3 แอคเคาท์พร้อมกันเพื่อมอบโอกาสให้คุณแชร์และค้นหาเพลงร่วมกับเพื่อน โดยคุณยังสามารถแข่งขันกับแชมป์เกมฮาโลในการแข่งขันตำแหน่งราชันย์แห่งดีเซอร์เพลย์ลิสต์ได้อีกด้วย

คลีเมนต์ ซีชาร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของดีเซอร์ กล่าวว่า “เวลานี้เหล่าสาวกเอ็กซ์บ็อกซ์ก็สามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเกมของพวกเขาได้โดยตรง ไม่ว่าคุณจะสวมบทบาททหาร ผู้ฆ่ามังกรหรือร็อคสตาร์ เราก็มีเพลงมานำเสนอและรอให้คุณร่วมสัมผัสไปกับเรา”

“ความร่วมมือกับเอ็กซ์บ็อกซ์ในครั้งนี้มอบโอกาสสำคัญให้แฟนเพลงถึง 3 ล้านคนทั่วโลกได้สัมผัสและแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีผ่านการบริการในช่องทางใหม่ของเรา”

เอลเนา บราเน็ต หัวหน้าฝ่ายการตลาดภาคบันเทิงของเอ็กซ์บ็อกซ์ ไลฟ์ กล่าวว่า “พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่

ลูกค้าเอ็กซ์บ็อกซ์จะมีโอกาสฟังเพลงใหม่ก่อนใครกับดีเซอ์และสามารถค้นหาเพลงในคลังเพลงขนาดใหญ่ของดีเซอ์ผ่านเครื่องเล่นเอ็กซ์บ็อกซ์เพียงใช้เสียงสั่งการหรือแสดงท่าทางเคลื่อนไหวเท่านั้น โดยพวกเขาจะฟังเพลงโปรดได้ทั้งในโหมดออนไลน์หรือออฟไลน์ รวมทั้งค้นหาเพลงแนะนำจากเหล่ากูรูชั้นเซียนได้อีกด้วย”

แอปพลิเคชันดีเซอ์สำหรับเอ็กซ์บ็อกซ์พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วและหากท่านต้องการใช้พีเจเออร์เต็มรูปแบบก็สามารถเลือกใช้แพ็คเกจ Premium+ บนเอ็กซ์บ็อกซ์ ไลฟ์ได้[1]

[1] แอปพลิเคชันดีเซอ์โฉมใหม่สำหรับเอ็กซ์บ็อกซ์พร้อมให้บริการแล้วทั่วทั้งทวีปยุโรป

สมาชิกแบบโกลด์ของเอ็กซ์บ็อกซ์ ไลฟ์และผู้ที่เกี่ยวข้องค่าแพ็คเกจเพิ่มเติมเท่านั้นจึงสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ โดยคิเนกต์สามารถใช้กับการเลือกเนื้อหาในเอ็กซ์บ็อกซ์ ไลฟ์และจะแตกต่างกันไปตามพีเจเออร์และประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.xbox.com/live>